

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างสูง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยอย่างรุนแรง ขณะที่แนวโน้มธุรกิจสับปะรดมีการชะลอตัวลงจากสถานการณ์ปริมาณสับปะรดของโลกลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ซื้อต่างประเทศบางส่วนหันไปนำเข้าสับปะรดจากประเทศคู่แข่งของไทยอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ที่มีต้นทุนสินค้าต่ำกว่าจากการได้รับสิทธิทางภาษี GSP และ GSP+ จาก EU นอกจากนี้ผู้ส่งออกไทยต้องประสบปัญหาต้นทุนการปกป้องที่ปรับสูงขึ้น แรงงานขาดแคลนจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋องของประเทศไทยมีราคาขายสูงกว่าประเทศคู่แข่งมาก แต่ด้วยคุณภาพของสินค้า ชื่อเสียง การบริการที่ดี รวมถึงความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกภาคส่วน จึงทำให้ผลประกอบการดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

สำหรับการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทคาดว่าสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ๆ ยังคงมีอยู่ ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ปัญหาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ยังส่งผลกระทบต่อส่งออกสินค้าของบริษัทในระยะต่อไป ดังนั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ วางแผนการขาย และควบคุมต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางในการขยายไปตลาดใหม่ เช่น ยุโรปตะวันออก และสาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาวิจัยเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตในระยะต่อไป

บริษัทไม่หยุดนิ่งในการมองหาโอกาสในการขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรดของบริษัท โดยให้บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด “บริษัทย่อย” ที่อาหารสยามถือหุ้นอยู่ 99.99% เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง ฯลฯ แทนส่วนบริษัทมีแผนในการพัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เมื่อสภาวะตลาดเอื้ออำนวยต่อไป

ผลการดำเนินงานปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัทมียอดรายได้รวม 2,653.69 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 35.22 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมจำนวน 49.99 ล้านบาท จึงมีกำไรสุทธิรวม 88.13 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมียอดรายได้รวม 2,082 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 363.60 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมจำนวน 67.48 ล้านบาท จึงมีขาดทุนสุทธิรวม 246.57 ล้านบาท

ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมคือบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด ปีนี้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสียในงบกำไรขาดทุน จำนวน 49.99 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 17.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.92 เนื่องจากมีรายได้จากการขายลดลง

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย การศึกษา การกีฬา การศาสนา ให้กับพนักงานและชุมชนรอบที่ตั้งโรงงาน

ในนามคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ชาวไร่ของบริษัท สถาบันการเงินต่างๆ พนักงานทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมทั้งพนักงานทุกคน จะมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพัฒนาบริษัทให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



(นายเตียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานกรรมการ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

5

